

## การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.ค. 2559

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอำนวยการ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ ภายใน ๑๓๘๐

ที่ ศธ ๐๒๐๓.๔/ ๗๒๙๙

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ศึกษาธิการภาค ๓, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๑๘ และศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี้ยอัตรากำลังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญห จำนวน ๒ ประเด็น คือ

๑. กรณีการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน ๖ ภาค (ภาค ๓, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๖ และ ๑๘) และการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๑ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งบุคลากรไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากไม่ได้มีคำสั่งมอบหมายระบุอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน

๒. กรณีการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการ มีประเด็นว่า การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่ได้เป็นหน่วยเบิกเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๖ และ ๑๘ และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด มีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๑ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติราชการในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในเบื้องต้นควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ จำนวนไม่เกิน ๑๕ คน

๒. กรณีการรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัครสอบฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

# ดาวนโหลดไฟล์แนบ

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559